

# Subject

## Subject omission or indication

พาดหัวข่าวนิยมละประธาน และขึ้นต้นด้วยคำกริยา เพื่อบอกผู้อ่านว่าเกิดอะไรขึ้น ในกรณีที่ประธานของคำกริยานั้นไม่ใช่ใจความหลักของเนื้อหาข่าว

### ตัวอย่าง

(กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ชำแหละทุจริตเบิกจ่ายยา **แพทย์ รพ.** สมคบเอกชน ปั่นยอดเอาค่าคอมมิชชันตัวร้อนอก

(สำนักข่าวอิศรา) โฉวหนังสือต้นฉบับ สดง. ชง ป.ป.ช. ซี้ข้อมูลนายกฯ อบจ. ปทุม 4 ขรก. ซื้อเครื่องออกกำลังกายแพง 44ล.

(พีรพล) ชุกหนี้ 1.5 พันล.! **ศาลฎีกา** จำคุก ‘พีรพล’ นายกขอนแก่น ยื่นเท็จ ป.ป.ช. รอลงโทษ 1ปี

ในบทความทั่วไป รวมถึงข่าวไม่นิยมใช้คำสรรพนาม “เขา เธอ ชายคนนั้น หญิงคนนี้...” เมื่อขึ้นต้นย่อหน้าใหม่ แต่มักใช้คำนามหรือนามวลี เช่น ชื่อ เด็กหญิงวัย 12 ขวบ นายกรัฐมนตรี

การละประธาน ในบางกรณีเมื่อประโยคหน้าและประโยคหลังมีส่วนกล่าวถึงบุคคล สิ่ง เหตุการณ์ การกระทำ หรือสภาพเดียวกัน อาจไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำ หรือในกรณีที่ผู้อ่านรู้หรือเข้าใจได้ชัดเจนอยู่แล้ว (ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)

ในกรณีที่ผู้พูดหรือผู้เขียนไม่ต้องการใช้วิธีซ้ำหรือวิธีละเมื่อกล่าวถึงบุคคล สิ่ง เหตุการณ์ การกระทำ หรือสภาพเดียวกัน ก็ อาจใช้วิธีนำคำหรือวลีอื่นมาแทนการใช้คำหรือวลีอื่นมาแทนจึงแสดงความเกี่ยวเนื่องกันของประโยค

โดยทั่วไป ในภาษาไทย ไม่นิยมใช้สรรพนาม เขา เธอ พวกเขา พวกเขา เธอ พวกเรา มัน แต่จะมีการใช้มากขึ้นเมื่อเป็นการเขียนเพื่อถ่ายคำพูด ในเรื่องแต่งหรือบทความสารคดี

หากส่วนขยายหรือกรรมของประโยคก่อนหน้าจะเป็นใจความหลักหรือเป็นประธานของประโยคถัดไป จะละประธานโดยขึ้นต้นประโยคใหม่ด้วยกริยา ไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำประธาน เนื่องจากผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจนอยู่แล้ว

หนึ่งย่อหน้า หากมีใจความสำคัญอยู่ที่ประธานเพียงคนเดียว มักจะระบุประธานเพียงครั้งเดียว คือระบุในประโยคแรกของย่อหน้า จากนั้นสามารถละประธานได้ทั้งย่อหน้า แต่หากเห็นว่าการละประธานมากจนอาจทำให้ผู้อ่านสับสน อาจระบุประธานซ้ำได้ (โดยทั่วไปละประธานไม่เกิน 6 ประโยคติดกัน) แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนใจความสำคัญไปอยู่ที่ประธานอื่น ต้องระบุประธานเสมอ

ในกรณีที่ใจความสำคัญของย่อหน้าใหม่สัมพันธ์กับประธานเดียวกันกับย่อหน้าก่อนหน้า สามารถละประธานได้ตั้งแต่ประโยคแรกของย่อหน้าใหม่

## ตัวอย่างที่ 1

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เปิดเผยว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทหลักของระบบสุขภาพพึงประสงค์ที่ทุกภาคส่วนต้องการให้เกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า จึงเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพ ที่คาดหวังให้ทุกภาคส่วน ทุกระดับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้(...) ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา การดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน (...)ได้เร่งพิจารณา ทบทวนและยกร่างธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเต็มที่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้ เนื้อหาของร่างธรรมนูญฉบับนี้ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและแนวโน้มการปฏิรูปประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดย (คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552)วาง แผนการทำงานให้เสร็จสิ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภายใน เดือนมีนาคม 2559 ก่อนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ ภายในกลางปีหน้า

ประธานกรรมการทบทวนฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ การยกร่างธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวนร่างแรก ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว (นพ.ณรงค์ ศักดิ์)เชื่อว่าทั้งหมดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของ ประเทศและประชาชน โดยการพัฒนาเนื้อหา ได้ปรับสาระของประเด็นเดิมที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในอนาคต(...)

นอกจากนี้(การพัฒนาเนื้อหา)ยังได้เพิ่มเติมประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งพบว่ามีความสำคัญกับระบบสุขภาพมากขึ้น อาทิ สุขภาพจิต สุขภาพปัญญา การอภิบาล ระบบสุขภาพ รวมถึงธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นการขยาย ผลและขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพในระดับตำบล อำเภอที่เป็น รูปธรรมชัดเจน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดเวทีรับฟังความ

คิดเห็นของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ รวมไปถึงการเปิดช่องทางรับฟังความเห็นทางสื่อออนไลน์ และ(คณะกรรมการ)จะนำร่างฉบับนี้เข้ารับฟังความเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ปลายเดือนธันวาคมด้วย

(สำนักข่าวอิสรา)

-----

## ตัวอย่างที่ 2

สำนักข่าวอิสรา [www.isranews.org](http://www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2560 **ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง** ได้มีพิพากษา จำคุก 2 เดือนและปรับ 8,000 บาท **นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น** จังหวัดขอนแก่น ทุจริตรายใหญ่ เจ้าของห้างสรรพสินค้า จ.ขอนแก่น คดีความผิด จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กรณี(นายพีระพล)ไม่ได้แสดงรายการหนี้สินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จำนวน 1,550,823,793.92 บาท **นายพีระพล** รับสารภาพ **ศาลฎีกาฯ** ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือนและปรับ 4,000 บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี(...)

**นายพีระพล (ผู้คัดค้าน)** ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2545 (นายพีระพล)พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7มี.ค.2551 ต่อมา(นายพีระพล)ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2551 โดยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2551 และ(นายพีระพล)พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เม.ย.2555 **นายพีระพล** ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ กรณีเข้ารับตำแหน่งกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นทั้งสองครั้ง แต่กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครั้งที่ 2 **นายพีระพล** ไม่ได้แสดง

รายการบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาแพร่พลาซ่า  
ขอนแก่น(...) และรายการหนี้สินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(...) และกรณีพ้น  
จากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครั้งที่ 2 มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (นายพิ  
ระพล) ไม่ได้แสดงรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)  
สาขาแพร่พลาซ่าขอนแก่น(...) และรายการหนี้สินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์  
สุขุมวิทจำกัด (...)

**คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผู้ร้อง)** มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว **นายพิระพล** ชี้แจง  
ว่า กรณีรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาแพร่  
พลาซ่าขอนแก่น นางโฉมณี เจริญธัญรักษ์ พี่สาวแนะนำให้ซื้อกองทุนเพื่อใช้สิทธิ  
ลดหย่อนภาษีโดยให้ผู้คัดค้านเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมกับลงชื่อในใบเบิก  
ถอนเงินของธนาคารไว้และพี่สาวดำเนินการให้ผู้คัดค้าน(=นายพิระพล) จนถึง  
ปัจจุบันทำให้ผู้คัดค้าน(=นายพิระพล) หลงลืมว่ามีบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ดังกล่าว ส่วนกรณีรายการหนี้สินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยและหนี้สินจาก  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด ซึ่งรับโอนมาจากบริษัท บริหารสินทรัพย์  
ไทย นั้นผู้คัดค้าน(=นายพิระพล) เข้าใจว่าเป็นหนี้สินของบริษัท แพร่ พลาซ่า  
จำกัด มิใช่หนี้สินส่วนตัวของผู้คัดค้านจึงไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
ในส่วนนี้ต่อผู้ร้อง

**ศาลฎีกาพิพากษาว่า**นายพิระพลพัฒนาพิระเดชผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชี  
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอัน  
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้น  
จากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนคร  
ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น (ศาลฎีกาฯ) ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทาง  
การเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 19 เม.ย.  
2555 อันเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นครั้งที่ 2  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตพ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสองกับมีความผิดข้างต้น

(สำนักข่าวอิศรา)

---

### ตัวอย่างที่ 3

ฟูกโอะกะเป็นเมืองเก่าแก่ในเกาะคิวชู เกาะใหญ่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น (ฟูกโอะกะ)เป็นศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ (ฟูกโอะกะ)เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก ประชากรหนาแน่นแต่การจราจรไม่ติด ใครเคยไป(ฟูกโอะกะ)ก็พอเข้าใจได้ว่าเหตุใด (ฟูกโอะกะ)ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของเอเชีย

เมืองแห่งนี้มีระบบการจราจรดีเยี่ยม ประชาชนสามารถใช้บริการจากรถเมล์ รถราง รถไฟจนแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการเปิดใช้รถด่วนหัวจรวดชิงกันเซ็ง แห่งคิวชูเป็นครั้งแรกบนเกาะนี้

สื่อกว่าวันบนเกาะคิวชู ผู้เขียนได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงหลายครั้งในการเดินทางที่ห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟ ผู้เขียนเลือกซื้อบัตรรถไฟชิงกันเซ็งแบบ rail pass หรือตั๋วเหมาจ่ายรายอาทิตย์ คือจะเดินทางกี่ครั้งก็ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้ว(ผู้เขียน)เดินไปตามป้ายที่มีทั้งรถไฟใต้ดิน รถไฟธรรมดา และรถไฟความเร็วสูง พาตัวเองเข้าไปยืนรอตรงชานชาลาให้ตรงกับหมายเลขตู้โบกี้บนตัว (ผู้เขียน)สังเกตเห็นมีเจ้าหน้าที่สาวยืนอยู่ที่ชานชาลาทุกโบกี้ คอยชี้แนะให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างแข็งขัน (ผู้เขียน)เห็นพนักงานทำความสะอาดมาเช็ดบันไดเลื่อนทุกชอกทุกมุม(...)

ชิงกันเซ็ง แปลว่า สายทางไกลสายใหม่ (ชิงกันเซ็ง)เป็นชื่อเรียกเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเป็นเจ้าของ (ชิงกันเซ็ง)เปิดใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว และ(ชิงกันเซ็ง)ขยายโครงข่ายไปทั่วประเทศ แต่(ชิงกันเซ็ง)เป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลจนการรถไฟญี่ปุ่นเป็นหนี้จนแทบล้มละลาย จนในที่สุด(รัฐบาล)ต้องแปรรูปให้บริษัทเอกชนสี่แห่งรับมาดำเนินการต่อเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน

ทุกวันนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงมีระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร (ชิงกันเซ็ง)วิ่งด้วยความเร็ว ๒๔๐-๓๒๐ กม./ชั่วโมง และ(ชิงกันเซ็ง)เคยทำลายสถิติโลกวิ่งด้วยความเร็ว ๖๐๓ กม./ชม.

#### ตัวอย่างที่ 4

##### นครศรีฯ แดนถิ่นธรรม

‘นครศรีธรรมราช’ เป็นจังหวัดใหญ่ทางตอนใต้ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน มีประชากรมากที่สุด และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากสุราษฎร์ธานี ชื่อเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือ ‘พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช’ ซึ่งแปลได้ความว่า ‘นครอันงามสง่าแห่งพระราชเจ้าผู้ทรงธรรม’ และ ‘ธรรมของราชา’ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา จากกรุงเทพมหานครสู่นครศรีธรรมราช (...) เรา เริ่มต้นทริปด้วยบะกั๊ดเต๋ร้อนๆ และกาแฟโบราณเข้มข้น จาก ‘ร้านโกปี’ ตั้งอยู่ละแวกเดียวกับศาลากลางจังหวัด ร้านกาแฟโบราณที่เปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใครไปใครมาก็ต้องเริ่มต้นกันที่นี่ เปิดกิจการมานานแล้วกว่า 70 ปี แรกเริ่มเดิมที โกปี เปิดขายอยู่ที่จังหวัดชุมพร ก่อนย้ายมาปักหลักสร้างตำนานที่นครศรีธรรมราช (...)

อิ่มท้องแล้ว (ผู้เขียน) มุ่งหน้าสู่ ‘วัดพระมหาธาตุ’ วัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รัฐบาลจังหวัดพยายามผลักดันให้กลายเป็นมรดกโลกอยู่หลายครา และยังคงผลักดันอยู่อย่างต่อเนื่อง เดิมเรียก ‘วัดพระธาตุ’ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โดยมี ‘พระบรมธาตุเจดีย์’ ทำหน้าที่เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวเมือง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ หรือกระดูกส่วนฟันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราชค้นพบพระทันตธาตุที่หาดทรายแก้วจากเหตุการณ์เรือล่มของคณะเจ้าเมืองทนบุรีจากแดนชมพูทวีป ที่หวังเชิญพระธาตุหลบหนีไปยังกรุงลังกาแต่ติดพายุเสียก่อน จึงฝังบางส่วนของพระธาตุไว้ที่นี่ พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราชไปพบเข้า จึงโปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน พร้อมกับสร้างเมืองในคราวเดียวกัน

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบล้านนา มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ มีองค์เจดีย์บริวารทั้งหมด 149 องค์ (...) ช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาจะมีงานบุญประจำปี เป็นงานแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ (ชาวเมือง) เชื่อว่าใครได้

ทำพิธี ขออะไรก็จะสมหวัง ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ คือ ไม่มีเงาทอดลงพื้น ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด จากความมหัศจรรย์นี้ ททท. จึงยกให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand ชักชวนให้คนไทยมาเที่ยว ต้องมาให้เห็นด้วยตาตนเอง

(<https://thestandard.co/unseenthailand-nakornsrihammarat/>)

## ตัวอย่างที่ 5

**ร.ต.ต. ต้อย พันเข็ม** ลุบแผ่วเบาตรงป็นลูกโม่กระบอกเก่าที่เสียบข้างเอว สายตาจ้องไปยังปากทางเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในหลืบเขาอย่างระวัง เสียงนกแสกร้องมาจากที่ใดที่หนึ่ง **เขากำลังรอมันอยู่... เสื่อย้อย! เขามั่นใจว่าเสื่อย้อยจะต้องผ่านเส้นทางนี้ในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า**

สามวันหลังจากเดินทางจากพระนครมาถึงชายแดนลาว **เขา**มาชุ่มฉ่ำรอยเสื่อย้อยตรงจุดนี้ตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืน ตามข่าวกรองที่ได้รับมาจากอธิบดีกรมตำรวจ คำสั่งที่เขาได้รับคือ จับเป็นเสื่อย้อยมาให้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการ หลังจากที่มาถึง **นายร้อยตำรวจตรีหนุ่ม**ตัดสินใจซ่อนรถจักรยานยนต์ไว้ในทุ่งหญ้าสูงริมทาง (~~ร.ต.ต. ต้อย พันเข็ม~~)เดินลุยป่าเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตรงจุดนี้คนเดียว ระหว่างพวกเขาสองคนยังมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องสะสางกันให้เด็ดขาดอีกเรื่องหนึ่ง!

(~~ร.ต.ต. ต้อย พันเข็ม~~)ชักลูกโม่กระบอกเก่าขึ้นมาสำรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งด้วยแววตาเรียบเฉย **ด้ามปืนเก่าแก่คร่ำคร่า**ผ่านการใช้งานมาหลายปี **มือขวา**ที่กำด้ามปืนมั่นคงและอบอุ่น **มือข้างนี้**เคยสั่นระริกด้วยพิษสุราที่เคยจมชีวิตเขามาห้าเดือนเต็ม **นายตำรวจ**เสียบปืนเข้าซองพอดีกับที่เห่าดังตัวหนึ่งเสื่อย้อยผ่านไป แต่ **เขา**ไม่สนใจ ป่านนี้เสื่อย้อยคงจะใกล้เข้ามาแล้ว (~~ร.ต.ต. ต้อย พันเข็ม~~)มองไปรอบตัว เหตุการณ์ประหลาดป็นระหว่างเขากับเสื่อย้อยเมื่อหนึ่งปีก่อนผุดวาบเข้ามาในความ

ทรงจำ เมื่อหนึ่งปีก่อน เขาก็เคยมาดักซ้อมรอย่อยเหมือนกัน แต่เหตุการณ์จะเหมือนเดิมหรือไม่ เขาไม่รู้... เขาไม่อยากจะรู้!

(ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน, วินทร์ เลียววารินทร์, 2537)

---

## อ้างอิง

วินทร์ เลียววารินทร์. (2537). **ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน**. บริษัท 113 จำกัด:

กรุงเทพมหานคร.

<http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter8-11.html>

[www.isranews.org](http://www.isranews.org)

<http://www.sarakadee.com/blog/oneton/>

<https://thestandard.co/>